

Số: 34 /BC-HĐND

Sông Lô, ngày 05 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO

Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến của cử tri gửi đến HĐND huyện trước và sau kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2017)

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, Chương trình giám sát của Thường trực HĐND huyện, Chương trình công tác năm 2018 của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện và Chương trình kỳ họp thứ 7 HĐND huyện (kỳ họp giữa năm 2018). Thường trực HĐND huyện đã giám sát thông qua báo cáo việc trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 (kỳ họp cuối năm 2017) do UBND huyện trình. Trên cơ sở báo cáo, ý kiến thảo luận của các đại biểu, Thường trực HĐND huyện tổng hợp báo cáo HĐND huyện tại kỳ họp thứ 7, cụ thể như sau:

I- ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện (kỳ họp cuối năm 2017), Thường trực HĐND huyện đã chủ động phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ huyện tổ chức cho các đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri theo Tổ đại biểu HĐND huyện được phân công tại các xã, thị trấn trên địa bàn. Các ý kiến của cử tri tập trung trên một số vấn đề như về: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giao thông, xây dựng, kế hoạch, tài chính, công thương; Tài nguyên và môi trường; Văn hóa xã hội.

Qua công tác tổng hợp, rà soát, Thường trực HĐND huyện đã gửi các ý kiến của cử tri đến UBND huyện để xem xét, giải quyết và trả lời cử tri theo thẩm quyền, đồng thời giao cho các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND huyện thường xuyên giám sát, đôn đốc việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri.

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Tình hình triển khai.

- Trên cơ sở các báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện đã chuyển 29 ý kiến với 53 nội dung đến UBND huyện để xem xét, giải quyết và trả lời ý kiến của cử tri theo thẩm quyền. Sau khi nhận được báo cáo, UBND huyện đã chủ động tiếp thu, phân loại các ý kiến theo từng lĩnh vực, từng nội dung và theo từng nhóm vấn đề; đối với các ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền, UBND huyện đã chủ động giao cho các phòng, ban chuyên

môn, UBND các xã, thị trấn tham mưu giải quyết; đối với các ý kiến, kiến nghị không thuộc thẩm quyền, UBND huyện đã chủ động xây dựng các văn bản đến các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp xem xét giải quyết và trả lời cử tri và nhân dân theo thẩm quyền.

- Ủy ban nhân dân huyện đã tích cực chỉ đạo, đôn đốc các phòng, ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị liên quan trong việc triển khai, rà soát, xem xét và đề xuất hướng giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được thể hiện trong báo cáo số 82/BC-UBND ngày 15/5/2018 của UBND huyện Sông Lô về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6 HĐND huyện; cơ bản các ý kiến của cử tri được UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung giải quyết và trả lời cử tri đảm bảo thời gian đáp ứng nguyện vọng của cử tri và nhân dân. UBND huyện đã tập trung giải quyết, trả lời 29/29 ý kiến cử tri với 53 nội dung = 100%, cụ thể như sau: 29 nội dung UBND huyện đã trả lời rút điểm cử tri, 20 nội dung đang xin ý kiến cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết, 04 nội dung giao cho UBND cấp xã giải quyết.

2. Kết quả đạt được.

a) Về lĩnh vực NN&PTNT.

Thường trực HĐND huyện đã chuyển đến UBND huyện 03 kiến với 7 nội dung chủ yếu tập trung vào các nội dung như: cứng hóa kênh mương, khơi thông dòng chảy phục vụ tưới, tiêu trong sản xuất nông nghiệp. UBND huyện đã phối hợp với Công ty TNHH 1 thành viên Thủy lợi Lập Thạch giải quyết và trả lời 03/03 ý kiến với 07 nội dung liên quan = 100%. Cụ thể, đã trả lời rút điểm 04 nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của Công ty TNHH 1 thành viên Thủy lợi Lập Thạch; 03 nội dung đang chờ xin chủ trương của các ngành và của tỉnh như: ý kiến của cử tri xã Yên Thạch đề nghị cho đầu tư cứng hóa tuyến kênh từ nhà Xuân Nho đến Thành Bùng để đảm bảo cấp nước tưới; ý kiến của cử tri xã Lãng Công đề nghị Công ty TNHH MTV thủy lợi Lập Thạch thực hiện nâng cấp tuyến mương, cống tiêu nước, tuyến mương đồng Nhân Lạc; ý kiến cử tri xã Nhân Đạo về tuyến mương tiêu từ cầu Đõ đi cầu Lóng hiện nay đã xuống cấp, bị bồi lấp, đổ bờ mương, nguồn nước từ xã Hải Lựu, xã Đôn Nhân đổ về nhiều khi có mưa lớn gây ngập úng, cử tri đã có ý kiến nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

b) Về giao thông, xây dựng, kế hoạch, tài chính, công thương.

Thường trực HĐND huyện đã chuyển đến UBND huyện 13 ý kiến với 26 nội dung có liên quan tập trung ở một số nội dung như: những tồn tại để lại khi thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào cai; đường liên thôn, liên xã; mương thoát nước 2 bên đường xuống cấp; việc triển khai dự án đường nút giao Văn quán đi Sông Lô và

tuyến nhánh đi KCN Sông Lô 1 và các ý kiến liên quan đến đường điện. Với trách nhiệm của mình, UBND huyện đã chủ động chỉ đạo, phối hợp giải quyết, trả lời 13/13 ý kiến với 26 nội dung = 100%. Cụ thể, có 8 nội dung UBND huyện đã phối hợp giải quyết và trả lời rút điểm. 14 nội dung đang chờ xin ý kiến của các sở, ngành và UBND tỉnh gồm: 04 nội dung liên quan đến thi công đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai do cử tri xã Tứ Yên, Đức Bác đề nghị; ý kiến cử tri xã Lãng Công đề nghị xây dựng và sửa chữa các tuyến mương thoát nước hai bên lề đường 307B chạy qua địa bàn xã và tu sửa tuyến đường từ xã Lãng Công đi Nhân Đạo, Phương Khoan; ý kiến của cử tri xã Yên Thạch đề nghị khi có hộ dân đề nghị thay đổi vị trí lắp đặt công tơ điện thì phải nộp từ 1 đến 2 triệu đồng, chi phí quá cao đối với các hộ nông thôn đề nghị xem xét giảm chi phí chuyển đổi lắp đặt công tơ; ý kiến Cử tri xã Tứ Yên về việc nghị làm mương, cống chui để thoát nước cho nhân dân thôn Yên Mỹ bị ngập úng và làm đường gom cho nhân dân đi lại sản xuất do đường cao tốc đi qua; 01 nội dung ý kiến của cử tri Nhân Đạo, 06 ý kiến của cử tri xã Quang Yên về ngành điện. 03 nội dung giao cho UBND các xã giải quyết gồm: UBND xã Đức Bác giải quyết ý kiến về đầu thầu đất Cát Hạ từ năm 2009 đến nay cho các hộ làm thổ cư, nhưng bà Nguyễn Thị Dụ không trao lại mặt bằng cho UBND xã để giao cho các hộ; UBND xã Đồng Thịnh giải quyết ý kiến về tuyến đường thôn An Khang, xã Yên Thạch đi thôn Đồng Tâm, xã Đồng Thịnh đi giữa nghĩa trang Ba Bậc của 3 thôn thuộc xã Đồng Thịnh, đề nghị xem xét điều chỉnh thiết kế đường tránh ngoài nghĩa trang để không ảnh hưởng đến tâm linh; UBND xã Lãng Công giải quyết ý kiến về đoạn đường liên xã từ Lãng Công đi Hải Lựu dài 180m thuộc địa bàn quản lý của xã Lãng Công, nhưng nhân dân 2 thôn Đồng Văm, Lũng Lợn của xã Hải Lựu đi chính, đề nghị hỗ trợ kinh phí để nâng cấp và bê tông hóa tuyến đường này, tạo điều kiện cho nhân dân 2 xã Lãng Công, Hải Lựu đi lại, canh tác được thuận lợi. 01 nội dung UBND huyện đang chỉ đạo, triển khai, thực hiện về ý kiến của cử tri xã Nhân Đạo đề nghị nâng cấp, sửa chữa tuyến đường xuống cấp từ Dốc Ba mươi đi Nhân Đạo.

c) Về lĩnh vực TN&MT.

Thường trực HĐND huyện chuyển đến UBND huyện 06 ý kiến với 8 nội dung liên quan tập trung ở một số lĩnh vực như: về khai thác cát sỏi; bãi rác thải; tồn tại về đất đai; cấp giấy chứng nhận QSDĐ; hệ thống xử lý nước thải, rác thải của Trung tâm Y tế huyện. Với trách nhiệm của mình, UBND huyện đã phối hợp xem xét, giải quyết và trả lời 06/06 ý kiến của cử tri với 8 nội dung = 100%. UBND huyện đã phối hợp trả lời rút điểm 07 nội dung, còn 01 nội dung vẫn đề tồn tại về đất đai tại xã Xã Quang Yên từ nhiều năm vẫn chưa được giải quyết gây bức xúc trong nhân dân. Hiện nay UBND huyện đang chờ xin ý kiến của Tỉnh cho hướng giải quyết.

